

**CHỈ THỊ**

**Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đại động vật  
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh**

Bệnh đại là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây bệnh ở động vật và người, gây nên những cái chết với triệu chứng rất thảm khốc. Nguồn mang mầm bệnh chủ yếu là chó (90%), mèo nuôi (5%) và động vật hoang dã. Khi động vật mắc bệnh Đại cào, cắn, liếm vào người, vi rút từ nước bọt sẽ lây truyền qua da và niêm mạc bị tổn thương. Trong những năm gần đây, bệnh Đại đã xảy ra ở nhiều địa phương, diễn biến phức tạp và có nhiều người bị tử vong do bệnh Đại tại các tỉnh, gồm: Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Nam, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Tại Trà Vinh, thời gian qua công tác tổ chức phòng, chống bệnh Đại chưa được quan tâm đúng mức, nhận thức của chủ vật nuôi còn nhiều hạn chế và công tác thống kê, quản lý và tiêm phòng vắc xin Đại đàn vật nuôi chưa thực hiện triệt để,...

Để công tác phòng, chống bệnh Đại đạt hiệu quả cao nhằm ngăn chặn sự phát sinh, lây lan bệnh Đại, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên, cụ thể như sau:

a) Thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế về phòng, chống bệnh Đại. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh Đại bằng nguồn ngân sách; có chính sách hỗ trợ tiêm phòng và điều trị dự phòng (trong trường hợp bị chó cắn) cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh Đại.

b) Rà soát, thống kê số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn; chỉ đạo chính quyền ấp, khóm lập danh sách hộ nuôi chó và số lượng chó nuôi của từng hộ; rà soát và tổ chức tiêm phòng Đại cho đàn chó, mèo bảo đảm mỗi con được tiêm phòng 01 lần trong năm và phải tiêm đạt tỷ lệ theo quy định cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tiêm phòng triệt để cho đàn chó, mèo nuôi tại khu vực có bệnh Đại.

c) Quy định cụ thể việc bắt giữ chó; thông báo, xử lý đối với chủ nuôi có chó thả rông theo quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007; xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ; yêu cầu chủ vật nuôi cam kết không thả rông chó; chó phải đeo rọ mõm hoặc phải xích và có

người dắt đưa ra nơi công cộng. Khuyến khích nông dân ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa thực hiện nuôi nhốt hoặc xích chó, đặc biệt là vào ban ngày.

d) Phối hợp cơ quan truyền thông tăng cường chia sẻ thông tin trong phòng, chống bệnh Đại; tăng cường công tác tuyên truyền đến từng cộng đồng dân cư, từng ấp, khóm, trường học về tính chất nguy hiểm của bệnh Đại, lịch tiêm phòng bệnh Đại của cơ sở, các chế tài xử lý vi phạm về nuôi chó và phòng, chống bệnh Đại động vật theo quy định của Chính phủ. Hướng dẫn người bị chó cắn đến ngay cơ sở Y tế để được xử lý kịp thời vết thương, ngăn ngừa tử vong do bệnh Đại; thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện, thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y và Y tế các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Đại để xử lý kịp thời.

đ) Chỉ đạo Chi cục Thú y: Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh hàng năm; phát động “Tháng cao điểm tiêm phòng bệnh Đại cho chó, mèo trên địa bàn tỉnh”; phối hợp chính quyền địa phương tổ chức đợt tiêm phòng bảo đảm hiệu quả, đạt tỷ lệ trên tổng đàn chó nuôi thực tế; lập các phương án tiêm phòng theo từng địa bàn ấp, khóm và huy động lực lượng thú y để thực hiện tiêm phòng; triển khai công tác cấp sổ quản lý đàn chó nuôi và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Đại động vật trên địa bàn tỉnh.

e) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính: Cân đối nguồn ngân sách, ưu tiên hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Đại động vật trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách hỗ trợ tiêm phòng và điều trị dự phòng (trong trường hợp bị chó cắn) cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bệnh Đại.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Trà Vinh và các cơ quan truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân trong tỉnh để nâng cao nhận thức về tính chất nguy hiểm của bệnh Đại, lịch tiêm phòng bệnh Đại của cơ sở, các chế tài xử lý vi phạm về nuôi chó và phòng, chống bệnh Đại động vật theo quy định của Chính phủ.

#### 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo và tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống bệnh Đại động vật tại tuyến cơ sở; đặc biệt là công tác thống kê, quản lý đàn chó nuôi và công tác tổ chức tiêm phòng vắc xin Đại.

#### b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Khẩn trương tổ chức thống kê số hộ nuôi chó và số lượng chó nuôi trong từng hộ để lập sổ quản lý, theo dõi tiêm phòng; giao trách nhiệm cụ thể cho Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm, nhân viên thú y, cán bộ nông nghiệp xã thực hiện.

